



2 กรกฎาคม 2558 หน้า 14

สกกย. หนุนเกษตรกรกรเดินตามรอยพ่อหลวง นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชี้ทางออกฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายประสิทธิ์ หัตถ์เสี้ยน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกกย.) มอบนโยบายเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตทางด้านเกษตรกรรมของชาวสวนยางไทย

นายประสิทธิ์ หัตถ์เสี้ยน รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกกย.) กล่าวว่า ในภาวะยางพารามีราคาตกต่ำ สกกย. ได้เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรในการปรับตัว เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดได้ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ยางพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง คือ พันธุ์ RRIT 251 และ พันธุ์ RRIT 408 ส่งเสริมให้เกษตรกรผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดินในแต่ละพื้นที่ ควบคุมไปกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สนับสนุนให้ชาวสวนยางรวมกลุ่มกันซื้อปัจจัยการผลิต ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสวนยางอย่างถูกต้อง รวมทั้งการทบทวนรายได้เสริมอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากยางพาราเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ สกกย. ได้นำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งต้นแบบประยุกต์ใช้ในการทำสวนยางพารา เรียกว่า “สวนยางผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ง สกกย. มั่นใจว่า หากเกษตรกรชาวสวนยางสามารถทำได้ ไม่ว่าจะยางพาราจะวิกฤตแค่ไหน ก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับหลักการทำสวนยางพาราผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น แต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกัน จะต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม หลักสำคัญจะต้องอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ คุณธรรม ประกอบการวางแผน และการตัดสินใจ การทำสวนยางพาราผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เกษตรกรจะต้องไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ ไม่ปลูกยางเพียงอย่างเดียว จะต้องปลูกไม้ยืนต้นอื่นๆ ในสวนยางด้วย ซึ่งจะแตกต่างจากการเกษตรแบบทุนนิยมที่จะใช้ปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว

นายประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำการเกษตรแบบทุนนิยม ใช่ว่าไม่ดี แต่จะดีสำหรับการทำการเกษตรในแปลงใหญ่ มีพื้นที่หลายร้อยหลายพันไร่

ในขณะที่เกษตรกรชาวสวนยางของไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยมีพื้นที่ประมาณไม่เกิน 20 ไร่ และไม่ค่อยรวมกลุ่มกัน ทำให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีความเข้มแข็งไม่เพียงพอ จึงไม่เหมาะที่จะทำการ

เกษตรแบบทุนนิยม เพราะจะมีความเสี่ยงสูง สวนยางแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะช่วยลดความเสี่ยงลง แม้จะมีรายได้ไม่มากแต่ก็จะมีรายได้ตลอดทั้งปี ในขณะที่รายจ่ายน้อยลง ตามหลักที่ว่า “ปลูกพืชหรือทำทุกอย่างที่ใช้รับประทาน เหลือถึงขายสร้างรายได้เสริม” ซึ่งจริงๆ แล้วในช่วงที่ผ่านมา สกกย. ไม่ได้ห้ามเกษตรกรทำอาชีพเสริมอื่นๆ ในสวนยาง เพียงแต่ในอดีตราคายางดี เกษตรกรยังไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก แต่ขณะนี้ราคายางตกต่ำ เกษตรกรจำเป็นต้องทำอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ เพราะจะพึ่งรายได้จากการทำสวนยางเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัว ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางมีข้อได้เปรียบที่พื้นที่ดิน และเวลาว่างเพียงพอที่จะทำอาชีพเสริมอยู่แล้ว ดังนั้นการทำสวนยางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงที่ยางอายุไม่ถึง 7 ปี ยังไม่เปิดกรีด เกษตรกรก็สามารถใช้พื้นที่สวนยางประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ เพื่อให้มีรายได้ระหว่างรอเปิดกรีดยาง เช่น เพาะเห็ดในสวนยาง ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น เมื่อยางเปิดกรีดแล้ว ก็ยังสามารถทำอาชีพเสริมเหล่านี้ต่อไปด้วย ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร และมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา แม้แต่ในช่วงฤดูฝนที่หยุดการกรีดยาง เกษตรกรก็ยังมีความได้เลี้ยงครอบครัวด้วย

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถทำสวนยางพาราผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ และไม่ผิดระเบียบการขอรับเงินสงเคราะห์การทำสวนยาง สกกย. จึงได้กระชับการให้เงินสงเคราะห์ในกรณีที่เกษตรกรโค่นสวนยางเก่าเพื่อปลูกใหม่ โดยอนุญาตให้ลดจำนวนต้นยางที่ปลูกจากไร่ละ 76 ต้น เหลือไร่ละ 40 ต้นได้ ในขณะที่ยังได้รับเงินสงเคราะห์อัตราเดิมคือ ไร่ละ 16,000 บาท

นายประสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำสวนยางนั้นถือเป็นการใช้ที่ดินและเวลาให้คุ้มค่าเต็มศักยภาพ ซึ่งจะทำให้รู้สึกว่ามีที่ดินเพิ่มขึ้น เช่น มีที่ดินทำสวนยางพารา 10 ไร่ ถ้าหากทำสวนยางพาราแบบทุนนิยม ก็จะได้

ผลผลิตจากยาง 10 ไร่เพียงอย่างเดียว แต่ถ้านำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภายในที่ดิน 10 ไร่ ดังกล่าว เปรียบเสมือน เกษตรกรสามารถปลูกพืชอย่างอื่นเสริมเข้าไปได้ เช่น ปลูกมะพร้าวที่มีสวนมะพร้าวอีก 10 ไร่ ปลูกมังคุด ก็จะมีสวนมังคุดเพิ่มอีก 10 ไร่ ปลูกผัก ก็จะมีแปลงผักอีก 10 ไร่ หรือถ้าจะเลี้ยงสัตว์ด้วย ก็จะมีพื้นที่เลี้ยงสัตว์อีก 10 ไร่ หรือจะขุดบ่อเลี้ยงปลาอีกก็ได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน ทั่วๆ ไปที่มีจำนวนที่ดินเท่าเดิม”



สกย. ปูทางอุตสาหกรรมยางไทย เน้นแปรรูปผลผลิต ก้าวสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

- ThaiPR.net 1 ก.ค. 2558 กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--สกย.

สกย. ปูเส้นทางอุตสาหกรรมยางไทย เน้นรวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเป็นนิติบุคคล พร้อมแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า หนุนใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ เป็นการกระตุ้นราคาขายให้สูงขึ้น ย้ำพร้อมให้การสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่ นายประสิทธิ์ หमितเสน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) กล่าวว่า ปัจจุบันการขยายตัวของเกษตรกรส่วนใหญ่ ยังอยู่ในรูปน้ำยางข้น ยางก้อนถ้วย และยางแผ่นดิบ ทำให้ขายได้ราคาที่ค่อนข้างต่ำ สกย. พยายามที่จะส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นนิติบุคคล เพื่อที่จะแปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพารา ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น ทำยางแผ่นรมควัน ยางอัดก้อน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ขายได้ในราคาที่สูงขึ้น การแปรรูปดังกล่าว แม้จะทำให้เกษตรกรขายยางได้ในราคาที่สูงขึ้นก็ตาม แต่ยังเป็นการแปรรูปขั้นพื้นฐาน ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และที่สำคัญยังไม่เป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ เพราะเมื่อแปรรูปแล้ว ก็ยังต้องส่งไปขายตลาดต่างประเทศเหมือนเดิม ดังนั้น หากต้องการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาครัฐ จะต้องส่งเสริม และสนับสนุน อุตสาหกรรมที่ใช้ยางเป็นวัตถุดิบให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยางยานพาหนะ เช่น ล้อรถยนต์ ล้อเครื่องบิน ล้อรถจักรยานยนต์ ล้อรถจักรยาน และล้อรถอื่นๆ ทั้งยางนอกและยางใน รวมถึงยางอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น เพราะถือเป็นอุตสาหกรรมที่นำยางไปใช้มากที่สุดกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้ยางในประเทศ หากมีการส่งเสริมให้มีการผลิตยางยานพาหนะภายในประเทศที่ได้มาตรฐานให้มากขึ้น ก็จะทำให้เพิ่มปริมาณการใช้ยางที่มากขึ้นด้วย

นายประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้ยางเป็นวัตถุดิบ เช่น อุตสาหกรรมยางยืด และยางรัดของ อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นถุงมือตรวจโรค หรือถุงมือผ่าตัด อุตสาหกรรมผลิตรองเท้าและอุปกรณ์กีฬา อุตสาหกรรมผลิตสายพานลำเลียง เพื่อใช้งานในการลำเลียงของหนักชนิดต่างๆ ซึ่งปัจจุบันยังมีการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฟองน้ำ อุตสาหกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นโมเดลร่างกายมนุษย์ สัตว์ แขนเทียมสำหรับฝึกทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้าเช่นกัน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและวิศวกรรม เช่น ยางรองคอสพาน แผ่นยางกันน้ำซึม ยางกันชนหรือกันกระแทก ยางคั่นรอยต่อคอนกรีต บล็อกยางปูพื้น แผ่นยางปูอ่างเก็บน้ำ ฝายยาง แผ่นยางปูพื้น เป็นต้น



- 2 -

และอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ภาครัฐมีบทบาทสำคัญ ที่จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ ก็คือ การใช้ยางพาราผสมยางมะตอย สำหรับทำผิวถนน ซึ่งจากงานวิจัยและการทดลอง พบว่าถนนที่ใช้ยางพาราผสมยางมะตอย ในอัตราร้อยละ 5 มีความแข็งแรง ทนทาน และยืดหยุ่นมากขึ้น รวมทั้งยังทำให้เกิดร่องล้นน้อยกว่าการใช้ยางมะตอยเพียงอย่างเดียว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา แม้ต้นทุนการทำถนนจะสูงกว่าถนนยางมะตอยก็ตาม นอกจากนี้ ความปลอดภัยยังสูงกว่า เพราะลดการลื่นไถลของรถยนต์ได้ดีกว่าอีกด้วย

นายประสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า หากภาครัฐ โดยเฉพาะกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ตลอดจนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีการแก้ไขกฎระเบียบให้มีการนำยางพารามาผสมยางมะตอย ในการสร้างถนนทุกสายในประเทศ ก็จะสามารถเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศได้ทันที แม้ต้นทุนจะสูงกว่าถนนยางมะตอยทั่วไปก็ตาม แต่มีความแข็งแรง ทนทานกว่าถึง 2 เท่า ในขณะที่ต้นทุนแพงกว่า 5% เท่านั้น ซึ่งขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด ได้ลงนามความร่วมมือที่จะใช้ยางพาราผสมยางมะตอยราดถนนเป็นการนำร่องแล้ว หากหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการเช่นนี้ด้วยจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ และจะช่วยกระตุ้นให้ราคายางเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย



2 กรกฎาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2558				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	สิงหาคม 2558		กันยายน 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	59.20	58.95	59.40	59.15
ชั้น 2	58.60	58.35	58.80	58.55
ชั้น 3	58.05	57.80	58.25	58.00
ชั้น 4	57.75	57.50	57.95	57.70
ชั้น 5	57.30	57.05	57.50	57.25
ยางแท่ง				
STR5L	55.00	54.75	55.20	54.95
STR20	51.40	51.15	51.60	51.35
น้ำยางข้น				
60%	40.35	40.10	40.55	40.30
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

2 กรกฎาคม 2558 หน้า B 5

TRUBBหวังแล้งต้นยาง70บ./กก. พืชกรีซเปียวหน้ทุบราคาอุดรระนาว

พรสวรรค์ TRUBB ชี้ปัญหาหนี้กรีซ ทำราคายางร่วง ลุ้นภัยแล้งต้นแตะ 70 บาท

นายวรเทพ วงศ์สุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาคัทเชอร์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) หรือ TRUBB เปิดเผยว่า กระแสข่าวกรีซจะผิดชำระหนี้ มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงทุกประเภท และเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงราคาน้ำยางพาราซึ่งขึ้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทที่มีสัดส่วนมากกว่า 50% ของยอดขายในขณะนี้ ทำให้ราคาปรับตัวลงมาที่ประมาณ 48-50 บาท/กิโลกรัม จากเดิมที่ประมาณ 60 บาท/กิโลกรัม (กก.)

ขณะที่ราคายางพาราแผ่นปัจจุบันลดลงประมาณ 10% มาที่ 52-54 บาท/กก. หลังผ่านจุดต่ำไปแล้วในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ประมาณ 40 บาท/กก. เนื่องจากแรงเทขายในตลาดล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี บริษัทเคยประเมินว่า ราคายางพาราทั่วไปในสิ้นปี 2558 มีโอกาสที่ขึ้นไปถึงระดับ 70 บาท/กก. นั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ ยังคงต้องรอดความชัดเจนในเดือน ส.ค.นี้ โดยเฉพาะปัญหาภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย หากลุกลามไปถึงภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกยางพาราสัดส่วนประมาณ 60% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ และเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 1 ของโลก ก็มีโอกาที่จะทำให้อย่างพาราโลกขาดแคลน

“สถานการณ์ยางตอนนี้ยังขาดแคลน แม้ราคาจะเริ่มลดลงจากปัญหาของกรีซ แต่ความต้องการใช้จริงของโลกยังเติบโต โดยเฉพาะผลิตเพื่อกลุ่มสินค้าจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเงินที่ยังต้องนำเข้ยางพาราเพราะผลิตในประเทศไม่เพียงพอ” นายวรเทพ กล่าว

สำหรับเป้าหมายผลประกอบการ

ในปี 2558 บริษัทยังมั่นใจว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะพลิกกลับมามีกำไรสุทธิจากขาดทุนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วง 3 ปีก่อนหน้าระหว่างปี 2555-2557 และจะกลับมาจ่ายเงินปันผลหลังจากงดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่วนราคายางพาราที่ลดลงบริษัทจะใช้กลยุทธ์การปรับราคาขายขึ้นลงตามต้นทุนราคาน้ำยางสดเพื่อให้ขายได้ในราคาของบริษัททำกำไรได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนั้น ยังตั้งเป้าหมายปริมาณและขายผลิตภัณฑ์น้ำยางพาราชั้นจะเติบโตไม่น้อยกว่า 10% จากปี 2557 ที่มียอดขายที่ประมาณ 1.50-2 แสนตัน เพราะยังมีแนวโน้มเติบโตสูงจากการใช้ผลิตสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ เครื่องนุ่งห่ม ถุงมือแพทย์ ส่งผลอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 75% จากที่ประมาณ 65%

2 กรกฎาคม 2558 หน้า 13

ชาวสวนยางขอบคุณดีเอสไอ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราประมาณ 70 คน เข้ามอบช่อดอกไม้ให้กับนางสุวณา สุวรรณจุฑะ อธิบดีดีเอสไอ เพื่อขอบคุณและเป็นกำลังใจในการทำงาน ภายหลังดีเอสไอรับกรณีกลุ่มบุคคลหลอกลวงให้เกษตรกรร่วมลงทุนประมูลซื้อยางพาราแล้วขายต่อให้บริษัทแห่งหนึ่งเป็นคดีพิเศษ มูลค่าความเสียหายกว่า 400 ล้านบาท และมีการดำเนินคดี โดยมี พ.ต.ต.วรรณ ศรีล้ำ ผู้อำนวยการบริหารคดีพิเศษ เป็นผู้รับดอกไม้แทน

รายงานข่าวแจ้งว่า พนักงานสอบสวนดีเอสไอรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษมาประมาณ 6 เดือน ได้ลงพื้นที่สอบปากคำและเก็บข้อมูลผู้เกี่ยวข้องมี 2 บริษัท ที่รับซื้อยางพาราในพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัด ประกอบด้วย บริษัทรับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด มหาชน โดยช่วงที่ผ่านมาได้มีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวตามความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนไปแล้ว 2 ราย โดยทั้ง 2 ราย

เป็นผู้จัดการจากบริษัทรับเบอร์แลนด์ สาขา mukdahan นอกจากนี้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนได้เรียกนายไชยยศ สิ้นเจริญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด มหาชน และบริษัทรับเบอร์แลนด์ มารับทราบข้อกล่าวหาตามความผิด พ.ร.บ.ฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ.กู้ยืมเงินเพื่อการฉ้อโกง

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า พนักงานสอบสวนสืบทราบว่าสามีภรรยาคนหนึ่งรับหน้าที่ซื้อยางดิบจากชาวบ้าน โดยระบุว่าได้โควต้าพิเศษจาก 2 บริษัท และจะรับซื้อในราคาสูงกว่าท้องตลาด นอกจากนี้ยังบอกให้ชาวบ้านนำเงินมาลงทุน อ้างว่ามีโควต้าพิเศษ รับซื้อยางพารา เพื่อส่งขายให้กับบริษัทดังกล่าว อีกทั้งผู้จัดการสาขาของบริษัทรับเบอร์แลนด์ ยังช่วยนางนิตยาและสามียืนยันกับชาวบ้านว่ามีโควต้าพิเศษ แต่จากตรวจสอบพบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ให้ข้อมูลว่า บริษัทไม่ได้รับซื้อราคาอย่างสูงกว่าท้องตลาดและยังซื้อในราคาต่ำกว่าอีกด้วย



2 กรกฎาคม 2558 หน้า 12

ข่าวรอบอาณาจักร

● ไฟไหม้ โรงรมยางแผ่นวอด 1 ล้าน

พัทลุง-ร.ต.ท.สมจิตร ฉิมรักษ์ พงส.สภ.ป่าพะยอม รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้โรงงานรมยางแผ่น ชูอำเภออุตสาหกรรมยาง เลขที่ 239 หมู่ 8 ต.เกาะเต่า เมื่อค่ำวันที่ 29 มิ.ย. ไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.

ชมพล ขุนอักษร ผกก. และรถดับเพลิง 5 คัน จุดเกิดเหตุเป็นห้องอบยางแผ่น พบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง จนทำให้ผนังโรงงานพังถล่มลงมาเข้าหน้าที่ฉีดน้ำสกัดนานหลายชั่วโมง จึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ นายเอกชัย ชูขำ อายุ 33 ปี เจ้าของโรงงานเปิดเผยว่า ขณะกำลังนั่งอยู่เห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาจากห้องอบยาง ทำให้ยางแผ่นถูกไฟเผาไหม้ประมาณ 4 ตัน ค่าเสียหายราว 1 ล้านบาท ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากยางแผ่นที่แขวนไว้ในห้องตกลงไปที่พื้น และมีความร้อนสูงทำให้ติดไฟ.



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม 2558

- ThaiPR.net 1 ก.ค. 2558

กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

"เศรษฐกิจไทยล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2558 พบว่า ในด้านอุปสงค์ การใช้จ่ายรัฐบาลเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังคงชะลอตัวอยู่บ้าง ขณะที่การส่งออกมีการหดตัวต่อเนื่อง สำหรับด้านอุปทานได้รับแรงสนับสนุนสำคัญจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยว แม้ว่าผลผลิตภาคเกษตรกรรมยังคงหดตัวและควรต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด ในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี"

นายภุชงค์ ชื่นวีจรรย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม 2558 "เศรษฐกิจไทยล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2558 พบว่า ในด้านอุปสงค์ การใช้จ่ายรัฐบาลเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังคงชะลอตัวอยู่บ้าง ขณะที่การส่งออกมีการหดตัวต่อเนื่อง สำหรับด้านอุปทานได้รับแรงสนับสนุนสำคัญจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยว แม้ว่าผลผลิตภาคเกษตรกรรมยังคงหดตัวและควรต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด ในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี" ทั้งนี้ สถานการณ์เศรษฐกิจไทยล่าสุดในรายละเอียดพบว่า

การบริโภคภาคเอกชนในเดือนพฤษภาคม 2558 ส่งสัญญาณแผ่วลงเล็กน้อย สะท้อนจากยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บบนฐานการบริโภคภายในประเทศ ณ ราคาคงที่ ในเดือนพฤษภาคม 2558 ที่แม้ยังคงขยายตัวได้ที่ร้อยละ 11.6 ต่อปี แต่ในด้านการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บบนฐานการนำเข้า ณ ราคาคงที่ ยังคงหดตัวที่ร้อยละ -19.4 ต่อปี ส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ในภาพรวมหดตัวร้อยละ -2.5 ต่อปี และหดตัวร้อยละ -2.8 ต่อเดือน สำหรับการบริโภคสินค้าคงทนยังคงหดตัว สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์จักรยานยนต์หดตัวร้อยละ -5.4 ต่อปี แต่ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 16.3 ต่อเดือน โดยเป็นการขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนของยอดจำหน่ายรถยนต์ทั้งในเขตกรุงเทพฯ (6.0 ต่อเดือน) และเขตภูมิภาค (14.2 ต่อเดือน) สอดคล้องกับรายได้เกษตรกรที่แท้จริงที่หดตัวลดลงจากร้อยละ -17.8 ต่อปี ในเดือนก่อนหน้ามาหดตัวลดลงในเดือนพฤษภาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ -10.8 ต่อปี ตามดัชนีผลผลิตสินค้าและราคาสินค้าเกษตรกรรมที่หดตัวลดลง ขณะที่ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง ยังคงหดตัวต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ -21.1 ต่อปี และหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ -9.1 ต่อเดือน นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 65.0 นับเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าว และยางพาราที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ทำให้กำลังซื้อโดยรวมทั่วประเทศยังคงชะลอตัว

การลงทุนภาคเอกชนในเดือนพฤษภาคม 2558 ส่งสัญญาณชะลอตัวอยู่บ้าง โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดก่อสร้าง สะท้อนจากภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ในเดือนพฤษภาคม 2558 หดตัวร้อยละ -11.3 ต่อปี นับเป็นการหดตัวครั้งในรอบ 5 เดือน อย่างไรก็ตามปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์หดตัวที่ร้อยละ -0.5 ต่อปี แต่ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.8 ต่อเดือน สำหรับการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ -19.7 ต่อปี แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าพบว่าขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือนที่ร้อยละ 2.1 ต่อเดือน ขณะที่ ปริมาณนำเข้าสินค้าทุน หดตัวที่ร้อยละ -5.3 ต่อปี โดยเมื่อหักสินค้าพิเศษเครื่องบิน เรือและรถไฟ พบว่า หดตัวเช่นกันอยู่ที่ร้อยละ -7.7 ต่อปี

สถานการณ์ด้านการคลังในเดือนพฤษภาคม 2558 พบว่า การใช้จ่ายรัฐบาลเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ สะท้อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณรวมในเดือนพฤษภาคมเบิกจ่ายได้จำนวน 176.8 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14.6 ต่อปี แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุนที่ขยายตัวร้อยละ 47.2 ต่อปี และรายจ่ายประจำที่ขยายตัวร้อยละ 10.9 ต่อปี สำหรับการจัดเก็บรายได้สุทธิ (หลังหักการจัดสรรให้ อบปท.) ในเดือนพฤษภาคมมีจำนวนทั้งสิ้น 224.8 พันล้านบาท หดตัวร้อยละ -19.3 ต่อปี ทั้งนี้ รัฐบาลขาดดุลงบประมาณในเดือนพฤษภาคม 2558 จำนวน -10.6 พันล้านบาท

ด้านอุปสงค์จากต่างประเทศผ่านการส่งออกสินค้าในเดือนพฤษภาคม 2558 หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยมีมูลค่า 18.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นการหดตัวร้อยละ -5.0 ต่อปี โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าในเดือนพฤษภาคมมาจากภาพรวมของเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าหลักของไทยในปัจจุบันที่ยังชะลอตัวส่งผลต่อกำลังซื้อในตลาดโลก ส่งผลให้การส่งออกสินค้าในหมวดเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ และอุตสาหกรรมเกษตร หดตัว สำหรับตลาดส่งออกที่หดตัวลดลง ได้แก่ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป แอฟริกา และ อาเซียน-9



- 2 -

สำหรับเครื่องใช้เศรษฐกิจด้านอุปทานได้รับแรงสนับสนุนสำคัญจากการขยายตัวในภาคการท่องเที่ยว โดยในเดือน พฤษภาคม 2558 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในไทย 2.31 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 38.2 ต่อปี และขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 6.5 ต่อเดือน โดยนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีมาจาก นักท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน และมาเลเซีย เป็นหลัก ขณะที่ยุโรปยังคงหดตัว นอกจากนี้ ข้อมูลเบื้องต้นช่วง 1-21 มิถุนายน 2558 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในไทย 1.56 ล้านคน ขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 53.6 ต่อปี สะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยวต่างประเทศ ในขณะที่ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมในเดือนพฤษภาคม 2558 ยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ -7.3 ต่อปี แต่ ขยายตัวร้อยละ 0.7 ต่อเดือน ตามการหดตัวของผลผลิตข้าวเปลือก ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นสำคัญ โดยเฉพาะผลผลิตข้าวเปลือกที่หดตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจากสถานการณ์ภัยแล้ง เป็น สำคัญ สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2558 อยู่ที่ระดับ 85.4 ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 5 เนื่องจากความกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และปัญหาภัยแล้งที่กระทบต่อกำลังซื้อของ ผู้บริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะภาคเกษตร


ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราการว่างงานในเดือนพฤษภาคม 2558 (เบื้องต้น) อยู่ที่ระดับต่ำที่ร้อยละ 0.9 ของกำลังแรงงานรวม หรือคิดเป็นจำนวนผู้ว่างงาน 3.54 แสนคน ส่วนอัตรา เงินเฟ้อทั่วไปในเดือนพฤษภาคม 2558 หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 มาอยู่ที่ร้อยละ -1.3 ต่อปี จากการที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลง เล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ต่อปี ตามลำดับ สำหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศอยู่ในระดับที่มั่นคงโดยทุนสำรอง ระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงที่ 158.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่านี้ต่างประเทศระยะสั้นประมาณ 2.9 เท่า สามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้

ทั้งนี้ สำหรับสถานะล่าสุดของนโยบายสำคัญของกระทรวงการคลังในช่วงเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ (1) มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับ ธนาคารของรัฐ 9 แห่ง ผู้ประกอบการนาโนไฟแนนซ์ 4 แห่ง และหน่วยงานภาครัฐอีก 7 แห่ง เพื่อร่วมกันให้ความรู้ ทางการเงิน โดยจัดงานพร้อมกัน 5 จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยผลสำเร็จ จากการจัดงานนี้ มีผู้เข้าร่วมงานใน 5 จังหวัดทั่วประเทศประมาณ 100,000 คน โดยมียอดเงินฝากรวมประมาณ 5 พันล้านบาท และยอดสินเชื่อเพื่อรายย่อยรวมมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท และสถาบันการเงินของรัฐจะมีลูกค้า รายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 10,000 ราย ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย ที่ ประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการออมของประชาชนรายย่อย นอกจากนี้ ภายในงานมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้ความรู้ทางการเงินและตรวจสอบข้อมูลเครดิต เป็น จำนวนมาก ในส่วนของกรมบังคับคดีมีประชาชนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีสำเร็จ 293 ราย มูลค่าทุนทรัพย์ มากกว่า 160 ล้านบาท นอกจากนี้ มีประชาชนรายย่อยให้ความสนใจสินเชื่อ Nano-Finance จาก 4 บริษัทที่ไป ร่วมงาน มากกว่า 500 ราย และมีผู้สนใจขอสินเชื่อ Nano-Finance และสินเชื่อประเภทอื่นๆ มากกว่า 40 ล้านบาท การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยทราบถึงแนวทาง การบรรเทาความเดือดร้อนของสถาบันการเงินของรัฐแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน พื้นฐานที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึง และ (2) มาตรการสินเชื่อ Nano-Finance ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ผู้มี รายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้สามารถกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อราย และคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2558 กระทรวงการคลังได้ออก ใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการแล้ว 9 ราย โดยมี ผู้ประกอบการจำนวน 2 รายได้เปิดให้บริการแล้ว นอกจากนี้ มี ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดแต่ยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตอีกประมาณ 70 ราย



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าสามแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลงทุกประเภท

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 30 มิถุนายน 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าสามแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลงทุกประเภท

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2558 มีราคาคงต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 51.89 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 50.00 บาท / ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 50.40 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 52.28 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 52.25 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 51.65 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ 51.55 บาท / ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 47.30 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 386,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขายประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับตัวลดลง 1.32 บาท ต่อ ก.ก. / ยางความชื้น ปรับตัวลดลง 1.66 บาท ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นรมควัน ปรับตัวลดลง 2.01 บาท ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ปรับตัวลดลง 1.10 บาท ต่อ ก.ก. / น้ำยางสด ราคา ก.ก. ละ 47.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง / ราคาขยตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 55.74 บาท ต่อ ก.ก. ราคาเสนอขายอยู่ที่ 57.09 บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 68.19 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 4.38 บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 56.35 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 1.68 บาท ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : วสันต์พรพรหม จำเริญนุกูลิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



จ.ประจวบฯ เริ่มแล้วงานมหกรรมสินค้าเกษตรเมืองสามอ่าว ครั้งที่ 2



แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์



วันที่ข่าว : 30 มิถุนายน 2558

เริ่มแล้วงานมหกรรมสินค้าเกษตรเมืองสามอ่าว ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เปิดช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้านการเกษตร

ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรเมืองสามอ่าว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยการบูรณาการของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเปิดช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ให้เป็นอีกจุดหนึ่งในการจัดแสดงและเผยแพร่ผลผลิตของเกษตรกร ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้สนใจได้รับทราบ รวมถึงการพัฒนาด้านเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรสู่ชุมชนและเกษตรกร โดยมีนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มและองค์กรภาคเอกชน ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ

ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีศักยภาพทั้งด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว มีประชาชนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นจำนวนมาก ทั้งสับปะรด มะพร้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย มะม่วง และปศุสัตว์ ซึ่งสร้างรายได้เข้าจังหวัดมากมาย สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้จัดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการและความก้าวหน้าด้านการพัฒนาการเกษตร ทั้งภาครัฐและเอกชน การแสดงนวัตกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ การแข่งขันการต่างๆ มากมายและการจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้า OTOP โดยในพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ผ้าสับปะรดยักษ์ ซึ่งภายในที่เปิดออกก็เป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมชมและเที่ยวงานได้ จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : พีรพัฒน์ เลื่อนชิต

Rewriter : สุรียน ตันตราจิณ

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



**จ.ตรัง ระดมความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยาง**

 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

 วันที่ข่าว : 30 มิถุนายน 2558

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รศ.อาชีวิน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสมจิตร ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานและร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าในสถาบันเกษตรกร โดยมีผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราและ สถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจการแปรรูปยางพารา จำนวน 45 แห่งร่วมประชุมปรึกษาหารือ

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอัตราการเติบโตของผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าความต้องการใช้ ทำให้ราคายางพาราลดลงและมีความผันผวนสูง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นโยบายการเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เป็นแนวทางหนึ่งที่จะรองรับผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องหาแนวทางใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกรชาวสวน ยางพาราสามารถอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง ได้ศึกษาหาความรู้เพื่อทำการผลิตซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ยางพารา

“ทางจังหวัดตรัง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราและ สถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจการแปรรูปยางพารา จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อจะได้ปรึกษาหารือร่วมกันในการลดความเสี่ยงด้าน ความผันผวนของราคายางที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก และลดการพึ่งตลาดต่างประเทศ ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่ทำให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมยางก็คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้มีความรู้และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมและเป็นความต้องการของ ตลาด ดังนั้นการจัดประชุมในครั้งนี้จะนำมาซึ่งข้อสรุปที่จะสามารถช่วยเหลือ และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ต่อไป”

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฐันนันท พิรมธาวงศ์

Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนูสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



ECF ผนัก FPI ร่วม 3 พันธมิตร!!! ลุยธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ตั้งเป้ายื่นประมูลกำลังการผลิตสูงสุด 120 เมกะวัตต์ หวังเพิ่มฐานรายได้-สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในอนาคต

- ThaiPR.net 30 มิ.ย. 2558

กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--IR network

บมจ.อีสต์โคสต์เพอร์นิเทค (ECF) และบมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี (FPI) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เซ็น MOU ร่วมกับ 3 พันธมิตร เดินหน้าธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวล ตั้งเป้ายื่นประมูล PPA กำลังการผลิตสูงสุด 120 เมกะวัตต์ มั่นใจการผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรที่ต่างมีจุดแข็ง ทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน-ฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง-พร้อมเสิร์ฟวัตถุดิบป้อนโรงไฟฟ้าได้ทันที ระบุถือเป็นการแตกไลน์ธุรกิจครั้งสำคัญของบริษัท ตั้งเป้าหาแหล่งที่มาของรายได้ กระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับบริษัทในอนาคต เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสต์เพอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) ผู้ผลิตและจำหน่ายเพอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เพอร์นิเจอร์ไม้**ยางพารา** และโซว์รูมจำหน่ายเพอร์นิเจอร์แบรนด์ ELEGA เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (FPI) ,บริษัท วิชญ์ อุตสาหกรรม จำกัด (WIT) ,บริษัท ทริเบิล พี แอดไวซอรี จำกัด (TRIPLE P) และกลุ่มผู้ประกอบการโรงไม้ หรือโรงเลื่อยไม้ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โดยมีแผนที่จะเข้าร่วมประมูลที่กำลังการผลิตติดตั้งโดยรวมทุกโครงการไม่เกิน 120 เมกะวัตต์ ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย และเมื่อประมูล PPA ได้จึงจะได้เข้าลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลดังกล่าวต่อไป ซึ่งถือเป็นการขยายธุรกิจครั้งสำคัญของบริษัท ซึ่งจะสร้างการเติบโตอย่างมีศักยภาพในอนาคต

"การร่วมมือของ 4 พันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ ถือเป็นการขยายธุรกิจครั้งสำคัญของบริษัท ซึ่งจะสร้างการเติบโตอย่างมีศักยภาพในอนาคต ส่วนสาเหตุที่เลือกทั้ง 4 เป็นพันธมิตร เพื่อผลักดันธุรกิจร่วมกัน เนื่องจากบริษัทเองเห็นว่าทั้ง 4 บริษัท เป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญใน



- 2 -

ด้านต่าง ๆ จึงเป็นที่มาให้เกิดการตัดสินใจร่วมเป็นพันธมิตรกันเกิดขึ้น ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารของทุกบริษัท ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้เกียรติร่วมกันผลักดันการดำเนินงานครั้งนี้ให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ECF มีแผนจะขยายธุรกิจออกไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และธุรกิจอื่น ๆ และนับต่อจากนี้ ECF จะเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง" นายอารักษ์ กล่าวในที่สุด

ด้าน นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (FPI) เปิดเผยว่า ในความร่วมมือกันดังกล่าวจะมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยในระยะแรกแต่ละบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการในแต่ละโครงการ จะมีการจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 4 ล้านบาท

"การประกาศความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการแตกไลน์ธุรกิจของ FPI ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญธุรกิจในด้านต่าง ๆ อย่าง ECF , WIT และ TRIPLE P ขณะที่พันธมิตรกลุ่มผู้ประกอบการโรงไม้ หรือโรงเลื่อยในต่างจังหวัด ก็พร้อมซัพพอร์ตวัตถุดิบให้กับบริษัทร่วมทุน ซึ่งทำให้มั่นใจว่าการร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย สอดคล้องกันกับแผนการดำเนินธุรกิจของ FPI ที่พยายามแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับบริษัทในอนาคต เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น และธุรกิจโรงไฟฟ้าถือเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ" นายสมพล กล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ ECF- FPI - WIT และ TRIPLE P มีหน้าที่หลักในเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยละเอียด จัดทำข้อเสนอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ตามแต่กรณีไป) ดำเนินการในเรื่องใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาสำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง ประเมินและคัดเลือกที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ (ถ้าจำเป็น) รวมทั้งงานด้านวิศวกรรม การเดินเครื่อง และการบำรุงรักษาเงินทุน รวมถึงการวางแผนทางการเงินของโครงการ ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการโรงไม้ โรงเลื่อยไม้ มีหน้าที่หลักในการจัดหาวัตถุดิบที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโครงการ และที่ดิน